
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา       
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                         
๒.๑ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนการออมแห่งชาติ  

                                 ตามที่กระทรวงการคลังด าเนินนดยบายทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ของประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง ดดยเน้นการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้สามารถ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ชีวิตยามชราของประชากร ที่มีอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบ าเหน็จ
บ านาญของรัฐ ให้ได้มีดอกาสรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ดดยค านึงถึงประดยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
เพ่ือร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านการออม ซึ่งเป็นประดยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติ
สืบต่อไป 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ดดยฝากข้อสังเกตถึงความจ าเป็น
ในการแยกกองทุนออกเป็นหลายประเภท เพราะอาจเกิดปัญหาซ้ าซ้อนในการออมเงิน สนับสนุนให้จัดท า
ข้อมูลให้ดปร่งใสดดยใช้มาตรฐานเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และตั้งเป้าหมายการออมให้เป็นเงิน
สะสมต่อปีเพ่ือลดความเสี่ยงของสภาพคล่องในกองทุน และรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มามีส่วนร่วม     
สร้างแรงจูงใจในการออมเงิน พิจารณายุทธศาสตร์ในการลงทุนของ กอช. ดดยแก้ไขกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น
มากยิ่งขึน้ 
   จากนั้น นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม
แห่งชาติ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กอช. ได้วางพ้ืนฐานการเข้าถึงสมาชิกเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และได้ลงพ้ืนที่       
ทั่วประเทศดดยมุ่งเน้นให้ทุกหมู่บ้านมีการออมเงินกับ กอช. อีกทั้งยังบูรณาการให้สมาชิกส่งเงินอย่างต่อเนื่อง    
ดดยจะให้เงินสมทบเป็นช่วงอายุ และจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความดปร่งใส สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล        
ได้ตามท่ีสมาชิกฯ ได้ให้ค าแนะน า 
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 ๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๕๙ ของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการดทรทัศน์ และกิจการดทรคมนาคมแห่งชาติ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณ
ของ กสทช. ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ควรมีการแก้ไขกฎหมาย ในการหักค่าธรรมเนียม
จากใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้เข้าการคลังดดยตรง ดดยไม่ผ่าน กสทช. และแก้ไขกฎหมายในการจัดท า
งบประมาณของ กสทช. ที่ให้อ านาจส านักงาน กสทช. อนุมัติงบประมาณเองนั้น เป็นการท างานร่วมกัน
มากกว่าเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน จึงอยากให้การจัดท างบประมาณดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ออก
พระราชก าหนดหรือพระราชบัญญัติ ในการก าหนดรายได้ค่าใช้จ่ายของ กสทช. และเข้าสู่กระบวนการรัฐสภา        
ชว่ยตรวจสอบ และอนุมัติน างบประมาณดังกล่าวให้กับ กสทช. 
       นายประวิทย์  ตันตราจินต์ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 
๑๓ ได้ตอบชี้แจงว่า ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบไปตามหลักสากล ก่อนที่จะตรวจสอบจะต้อง
ประเมินหน่วยงานก่อนว่ามีผลกระทบด้านใดที่ ท าให้ เกิดช่องว่างจนก่อให้ เกิดปัญหาได้ ในอนาคต           
ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและแสวงหาผลประดยชน์ สตง. จะเน้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นหลักว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม ่
 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ตอบชี้แจงว่า เบื้องต้น กสทช.
ก าหนดการจัดประมูลคลื่นจะเกิดขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มบริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 
หากด าเนินการทันตามกรอบเวลาจะสามารถเปิดให้บริการพร้อมกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และขอยืนยัน
ว่า กสทช.จะท างานในทุกมิติ ให้คลอบคลุมเพ่ือให้องค์กรขับเคลื่อนก้าวหน้าต่อไป ในส่วนของร่าง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุดทรทัศน์ และ
กิจการดทรคมนาคม (ฉบับที่ ..  พ.ศ. .... ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะน าเข้าสู่วาระ
เร่งด่วนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  ๒.๓ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของกองทุนเพ่ือความ 
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.  ดดยให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้ผู้ด้อยดอกาสมีความรู้ความสามารถ  
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนประสิทธิภาพของครู ซึ่งในปัจจุบันนี้การจัดสรรอัตราครู  
ยังไม่สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน เพราะครูหนึ่งคน รับผิดชอบหน้าที่หลายอย่าง อาทิ สอนหนังสือ ท าอาหาร
ตามดครงการอาหารกลางวัน รวมถึงท าความสะอาดห้องเรียน ท าให้ ขาดเวลาในการส่งเสริมการศึกษา 
อย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวยังได้รับงบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอจึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
       นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ตอบชี้แจง 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า ดดยใช้จ านวนงบประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเกี่ยวกับ
การศึกษา ดดยงบประมาณดังกล่าว กสศ. เน้นใช้แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและจะต้องสัมพันธ์
กับงบประมาณ ดดยใช้งานวิชาการในการพัฒนา ให้ตอบดจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ดครงการน าร่องเพ่ือศึกษา
ให้เกิดคุณภาพสูงสุด และน างบประมาณมาใช้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด ดดยประเมินผลจากการตรวจสอบ
หน่วยงานและเข้าสู่ทีป่ระชุมสภาผู้แทนราษฎรในทุกปี 
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 2.4 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปราม          
การฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
                        สมาชิกฯ ได้ อภิปรายแสดงความคิด เห็ น  ข้อ เสนอแนะการรายงานผล 
การปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ 
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับ 
การกระท าผิดหรือไม ่รวมถึงการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประดยชน์ต่อสาธารณะ 
     พล.ต.ต.ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ได้ตอบชี้แจงว่า การจัดท านดยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้
ดดยได้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนดยบายรัฐบาลและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหา อาชญากรรม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในเวทีประชาคม
ระหว่างประเทศในด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน    
แก่การก่อการร้าย ส่วนการประชาสัมพันธ์ที่สมาชิกฯ ได้สอบถามว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อยนั้น เบื้องต้น 
ขอชี้แจงว่าถ้าหากคดียังไม่สิ้นสุด ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได ้เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดี  
 ๒.๕ รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุดทรทัศน์ และกิจการดทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

         ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุดทรทัศน์ และกิจการดทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติ ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒
การก ากับดูแลการประกอบกิจการ ทั้งนี้  บทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดว่า     
ในระยะเริ่มแรก มิให้น าส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การก ากับการประกอบกิจการ
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ จนกว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการดทรทัศน์ และกิจการ
ดทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.  จะมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มี 
การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ 
กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และน าข้อมูล    
ที่ ได้รับมาประกอบการพิจารณาให้  กสทช. จัดท าแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลา  
ในการตราพระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อม ให้คณะรัฐมนตรีและ 
รัฐสภาทราบ  
 พล.อ.ต.ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่เกินปี พุทธศักราช ๒๕๖๔     
จะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุดทรทัศน์ และกิจการดทรคมนาคม (ฉบับที่ ..  พ.ศ. .... 

ที่ประชุมรับทราบ 
จากนัน้ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
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